



ข่าวสารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สร้างเมืองน่าอยู่ ด้วยสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมที่สดใส ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51000 โทร.053-521007 ต่อ 16

ฉบับเดือน กันยายน 2561

มารู้จัก “3 Rs ประชารัฐ”

เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ให้บริการจัดเก็บขยะ เพื่อสร้างความสะอาดให้กับพื้นที่ ลดการเกิดโรคติดต่อ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม โดยในทุกวันนี้ประชาชนทิ้งขยะ กว่า 5,000 กิโลกรัมต่อวัน

ประชาชนทุกคนสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ โดยเริ่มที่ครัวเรือนของทุกท่าน โดยนำหลักการ “3Rs ประชารัฐ” มาปรับใช้ ดังนี้



R ตัวแรก คือ Reduce ลดการใช้ คือปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย รวมทั้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่น ๆ หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ำ ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย หรือเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ เช่น เครื่องดื่มประเภท คั้นขวด **ลดปริมาณการผลิตขยะ คิดก่อนใช้ ควบคุมปริมาณการใช้** โดย ใช้ถุงผ้า ตะกร้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก , ใช้ปิ่นโต/กล่องข้าวใส่อาหารแทนกล่องโฟม, หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ

Reduce

R ตัวที่ 2 คือ Reuse การใช้ซ้ำ เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า การใช้ซ้ำเป็นการที่เรานำสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้ว และยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างของการใช้ซ้ำ เช่น เลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ซ่อมแซมเครื่องใช้ และ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ต่อไปได้อีก บำรุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้น นำบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ช้อนช้อนน้ำดื่ม ยิม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ครั้งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร การใช้กระดาษทั้งสองหน้า เป็นต้น



Reuse



Recycle

R ตัวสุดท้าย คือ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล เป็นการนำวัสดุต่างๆ อย่างเช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม